



# บันทึกข้อความ

ส่วนงาน สำนักงานมหาวิทยาลัย กองกลาง งานประชุม โทร. ๓๐๓๖, ๓๐๓๗

ที่ อว ๖๙.๒.๑.๒/ ก ๕๕

วันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๖

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการที่ประชุมรองอธิการบดีและผู้ช่วยอธิการบดี

เรียน รองอธิการบดี (รองศาสตราจารย์ ดร.เกรียงศักดิ์ ศรีเงินยวง) /  
รองอธิการบดี (รองศาสตราจารย์จักรพงษ์ พิมพ์พิมล) /  
ผู้ช่วยอธิการบดี (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยยศ สัมฤทธิ์สกุล) / หัวหน้าฝ่ายขับเคลื่อนยุทธศาสตร์  
และโครงการพิเศษ / ผู้อำนวยการกองตรวจสอบภายใน / ผู้อำนวยการกองคลัง

ตามที่ฝ่ายขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และโครงการพิเศษได้ดำเนินโครงการยกระดับวิสาหกิจ  
ชุมชนและผู้ประกอบการใหม่ด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมการเกษตรสมัยใหม่ ประจำปีงบประมาณ  
๒๕๖๔ (SMATI-๖๔) และได้ขยายเวลาครั้งที่ ๔ (๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๖) โดยมีงบประมาณคงเหลือ  
๑๖,๓๐๐,๒๙๘.๓๔ บาท (สิบหกล้านสามแสนสองร้อยเก้าสิบแปดบาทสามสิบสี่สตางค์) โดยแบ่งเป็น ๒  
งบประมาณ ดังนี้

๑. งบดำเนินการ เป็นเงิน ๑๓,๕๖๔,๐๙๘ บาท (สิบสามล้านห้าแสนหกหมื่นสี่พันเก้าสิบแปดบาทถ้วน)
๒. งบลงทุนและสิ่งก่อสร้าง (ครุภัณฑ์) เป็นเงิน ๒,๗๓๖,๒๐๐ บาท (สองล้านเจ็ดแสนสามหมื่นหกพันสองร้อยบาทถ้วน)

ทั้งนี้ ฝ่ายขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ฯ ได้หาแนวทางการดำเนินการจัดสรรเงินคงเหลือดังกล่าว  
เพื่อดำเนินการจัดกิจกรรมที่ ๖ โดยใช้งบประมาณหมวดของงบดำเนินงาน สำหรับจัดสรรทุนเพื่อสร้างและ  
พัฒนา International Mobility Student (Inbound-Outbound foreign) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่ม  
จำนวนนักศึกษาที่มีการพัฒนาแลกเปลี่ยนด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม ระหว่างประเทศ รวมถึงเป็นการ  
สร้างอาจารย์ (อาจารย์ที่ปรึกษา) นักวิจัย และผู้ช่วยนักวิจัยที่มีประสบการณ์ระดับนานาชาติควบคู่กันไป  
ทั้งแบบ Inbound และแบบ Outbound ส่วนงบลงทุนและสิ่งก่อสร้าง อยู่ระหว่างการหารือกับสำนักงาน  
ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ว่าจะสามารถดำเนินการโอนจ่ายข้ามแหล่ง  
มายังงบดำเนินการได้หรือไม่ ตามรายละเอียดที่เสนอต่อที่ประชุมด้วยแล้ว

คณะกรรมการที่ประชุมรองอธิการบดีและผู้ช่วยอธิการบดี ครั้งที่ ๗/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๒๓  
มิถุนายน ๒๕๖๖ พิจารณาแล้วมอบให้รองอธิการบดี (รองศาสตราจารย์ ดร.เกรียงศักดิ์ ศรีเงินยวง)  
นัดหมายผู้เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย ๑. รองอธิการบดี (รองศาสตราจารย์จักรพงษ์ พิมพ์พิมล)  
๒. ผู้ช่วยอธิการบดี (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยยศ สัมฤทธิ์สกุล) ๓. หัวหน้าฝ่ายขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และ  
โครงการพิเศษ ๔. ผู้อำนวยการกองตรวจสอบภายใน และผู้อำนวยการกองคลัง ทารือร่วมกันและสรุป  
ข้อมูลเสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการ

(นางพัชรี คำรินทร์)

ผู้อำนวยการกองกลาง

เลขานุการคณะกรรมการที่ประชุมรองอธิการบดีฯ